



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศธ. ฟุ้งมึงบฯ ฟันฟูประเทศไม่อั้น ชวนมหาลัยใช้ศักยภาพ

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวต่อนหนึ่งในการประชุมหารือเพื่อวางแผน ฟันฟูภาคสังคม เรื่อง “อุดมศึกษาร่วมฟันฟูและพัฒนาประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ว่า จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ตนมอบให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักสำคัญในการนำองค์ความรู้และงานวิจัยที่มีมาใช้ต่อยอด เพื่อฟันฟู และพัฒนาประเทศ ซึ่ง ศธ. จะทำการประสานงาน กำกับแผนดำเนินการ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณให้อย่างไม่จำกัด

“นำหน้าของรัฐบาลได้ทุ่มไปที่การเยียวยาและฟันฟูประเทศจากภัยพิบัติน้ำท่วม โหน่วยงานสำคัญที่น่าจะเป็นผู้นำได้ดีที่สุด คือ ศธ. ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ และมีองค์ความรู้ ตลอดจนงานวิจัยมากมาย แต่ที่ผ่านมาถูกใช้ในการแก้ปัญหาประเทศไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ศธ. ได้รับการอนุมัติงบฯ จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2 ส่วน โดยส่วนแรก เป็นงบฯ เพื่อการเยียวยา ฟันฟูตามทีแต่ละหน่วยงานได้นำเสนอ และส่วนที่สองเป็นงบฯ ที ครม. อนุมัติให้สำหรับเหตุการณ์เฉพาะหน้า เพื่อความคล่องตัวของแต่ละกระทรวง วงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งงบฯ ส่วนนี้จะมีลักษณะคล้าย ๆ กับงบฯ จังหวัด ทีผู้ว่าราชการจังหวัดมึงบฯ ทดลองราชการเพื่อใช้เมื่อเกิดเหตุได้ทันที และในกรณีทีงบฯ หมดก็สามารบิกใหม่ได้ ดังนั้นจะเข้าไปเท่าไรก็ได้ อย่างไรก็ตามสิ่งทีผมต้องการ คือ ให้มหาวิทยาลัใช้ศักยภาพทีมีในการช่วยเหลือฟันฟู ตรงจุดทีหน่วยงานอื่นไม่สามารถทำได้ และอยากให้เป็นเรื่องทีตอบใจทีการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้ด้วย” นายวรวัจน์ กล่าวและว่า พร้อมกันนี้ตนได้มอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หารือการปฏิบัติงานร่วมกันตาม

แผนการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการสร้างศักยภาพของบัณฑิตไทยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว

ผศ. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เห็นด้วยกับกรอบแนวคิดการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ โดยเชื่อว่าร้อยละ 80 ของเนื้อหาในแผนฯ จะสามารถแก้ปัญหาการศึกษาของประเทศชาติได้ โดยเฉพาะเรื่องการได้นักศึกษาที่ตรงตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะส่งผลถึงการแก้ปัญหารับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเส้นทางเรียนในอนาคตของเด็กเยาวชน เพื่อนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ต้องการของประเทศ

ด้าน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง ได้แก่ ม.กรุงเทพ และ ม.รังสิต รวมถึงมหาวิทยาลัยรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.เกษตรศาสตร์ ที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ได้รับความเสียหายจำนวนมาก และยังส่งผลกระทบต่อนักศึกษา รวมจำนวนประมาณ 1.2 แสนคนด้วย.